

ศธ.เคลียร์สำนักงานฯให้ลูกจ้าง สพฐ.รับสิทธิตามเดิมแล้ว

นำเสนอเมื่อ : 17 ต.ค. 2562

**รมว.ศึกษาธิการ เผย “ประเสริฐ-อำนาจ ถูก สำนักงานฯ
เคลียร์ให้ลูกจ้างธุรการร.สังกัด สพฐ. 13,000 คน ได้รับสิทธิตามเดิมแล้ว”
ใครจะเขาสู่อำนาจใหม่หลังจากนี้ต้องยึดระเบียบกระทรวงการคลัง**

วันนี้ (16 ต.ค.) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ
เปิดเผยจากกรณีที่มีกลุ่มลูกจ้างธุรการสังกัดโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
เรียกร้องให้ศธ.แก้ปัญหาให้ลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.ที่ ถูกจ้างโดยสัญญาจ้างที่ไม่ชอบธรรม
โดยจากเดิมที่อยู่ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมีสิทธิประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆที่พึงมีได้แต่ถูกเปลี่ยนให้
มาอยู่ในตำแหน่งอัตราจ้างเหมาบริการ ว่า นายประเสริฐ บุญเรือง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
และดร.อำนาจ วิชยานุวัติ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
ได้ไปหารือกับสำนักงานประมาณและกรมบัญชีกลางถึงความเดือดร้อนของกลุ่มลูกจ้างดังกล่าวแล้ว
ซึ่งได้ขอยุติว่าจะมีการเยียวยาให้แก่มูลกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวในสายสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.ประ
มาณ 13,000 คนที่ได้รับอัตราเงินเดือน จำนวน 15,000 บาท
โดยกลุ่มลูกจ้างกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิประกันสังคมและสวัสดิการที่พึงมีตามเดิม ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

“สำหรับบุคคลที่เข้าสู่ตำแหน่งใหม่หลังจากนี้ต้องเข้าใจเงื่อนไขตามแนวทางการจ้างใหม่ที่กระทรวงการคลังกำหนด
ขณะที่งบประมาณในการจ้างครูธุรการที่ยังค้างจ่ายอยู่ สพฐ.จ่ายเงินค้างจ่ายดังกล่าวภายในวันที่ 20 ต.ค.นี้
และในปีต่อไปก็ไม่ต้องกังวลอีก เพราะเราได้เตรียมงบประมาณรองรับในเรื่องนี้ไว้แล้ว
ขอให้อย่ากังวลใจที่เป็นความกังวลใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ.ให้ความสำคัญและพร้อมหาแนวทางแก้ไขให้ได้อยู่แล้ว
แต่ทั้งนี้เราต้องยึดตามหลักกติกากฎหมายที่เกี่ยวข้องให้รอบด้านด้วย
ดังนั้นหากทุกคนยึดตามกติกากฎหมายที่กำหนดไว้ก็ไม่จำเป็นต้องกังวลว่าจะไม่ได้รับการช่วยเหลือ
ดังนั้นหวังว่าการแก้ปัญหาจะช่วยให้ทุกฝ่ายมีความสบายใจมากขึ้น
และช่วยกันขับเคลื่อนการศึกษาให้มีคุณภาพพร้อมกับศธ.ต่อไปในอนาคต” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562](#)

**รมว.ศธ.ยืนยัน! ลูกจ้างชั่วคราว สพฐ.ได้รับสิทธิ-สัญญาจ้างตามเดิม พร้อมรับเงินค้างจ่าย
20ต.ค.นี้**

(16 ตุลาคม 2562) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนร่วมกับนายประเสริฐ บุญเรือง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายอำนาจ
วิชยานุวัติ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายอัมพร พินะสา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายสุทิน แกวพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ภายหลังไปหารือกับผู้แทนสำนักงานประมาณและผู้แทนกรมบัญชีกลาง
เรื่องปัญหาการจ้างชั่วคราวสายสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (ธุรการของโรงเรียน)
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ร.มว.ศธ. กล่าวว่า จากกรณีที่สมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน และเครือข่ายลูกจ้างชั่วคราว สพฐ.แห่งประเทศไทย ยื่นขอเรียกร้องขอความเป็นธรรมต่อกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในการขอเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ไม่ทำางเหมาะสมบริการ เมื่อวันที่ 15 ต.ค.ที่ผ่านมา

ศธ.รับทราบถึงการกระทบต่อสิทธิต่าง ๆ โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ และพร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เนื่องจากบุคลากรกลุ่มดังกล่าวมีความสำคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ จึงต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน

โดยในวันนี้ ได้มอบหมายให้นายประเสริฐ บุญเรือง รักษาราชการแทนปลัด ศธ., นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการ กพฐ. และนายสุทิน แก้วพญา ผู้ช่วยปลัด ศธ. ไปหารือกับสำนักงานงบประมาณ ซึ่งได้รับการยืนยันแล้วว่า ทุกคนที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจำนวน 13,000 กวาคน จะไม่มีผลกระทบอย่างแน่นอน ทุกคนยังได้รับสิทธิเหมือนเดิม เว้นแต่หากมีการลาออกไปแล้วและมีอัตราว่าง คนใหม่จะต้องเขาเงื่อนไขตามแนวทางการจ้างใหม่ คือ อัตราจ้างเหมาะสมบริการ

ทั้งนี้ สพฐ.จะมีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ดำเนินการทำสัญญาจ้างตามเดิมต่อไป ส่วนเงินที่ค้างจ่ายอยู่ จะได้รับภายในวันที่ 20 ตุลาคมนี้

“พี่น้องลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.สบายใจได้ ความกังวลที่บอกว่าจะปรับเปลี่ยนเป็นจ้างเหมาะสมบริการ ยืนยันจะไม่มีปรับเปลี่ยนอย่างแน่นอน เนื่องจากได้มีการพูดคุยกับกรมบัญชีกลางและสำนักงานงบประมาณเรียบร้อยแล้ว หวังว่าจะเป็นกำลังใจในการทำงานสำหรับกลุ่มคนบางส่วน ส่วนอื่น ๆ จะต้องมาหารือกันต่อไปเนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน” ร.มว.ศธ.กล่าว

อิชยา กัปปา / สรุปร

ธนภัทร์ จันทร์ห้างหว้า / ถ่ายภาพ

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [ศธ.360 องศา](#) วันที่ 16 ตุลาคม 2562